

## บทบรรณาธิการ

นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการพัฒนาวารสารทางวิชาการมาสู่ความสำเร็จในระดับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวารสารมีเป้าหมายที่จะเผยแพร่ต้นฉบับที่มีคุณภาพสูงในช่วงระยะเวลาที่ การจัดการศึกษาของวิชาชีพพยาบาล พยาบาลสาธารณสุข มีความก้าวหน้าในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก ต่างมีจุดมุ่งหมายสำคัญที่ให้คุณค่ากับผลงานวิจัยและบทความวิชาการที่เน้นความเป็นเลิศที่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญสามารถเข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์ได้จริง สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมของแต่ละสังคม ในวารสารฉบับนี้จึงได้คัดสรรบทความพิเศษจากวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของไทย ผู้ย้ายถิ่น ไปทำงานทำและตั้งมั่นครอบครัวอยู่ในต่างประเทศ แต่ยังคงตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินเกิดในประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากแนวโน้มการย้ายถิ่นในยุคนี้มีเพิ่มมากขึ้นในหลายรูปแบบทุกพื้นที่ ในวารสารฉบับนี้ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของวิชาชีพพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับประชากรกลุ่มต่างๆ ในชุมชน นับตั้งแต่สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่มีผลต่ออัตราการภาวะโภชนาการเกินของเด็กนักเรียนอนุบาล สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและสุขสบายของผู้สูงอายุที่บ้าน สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานดับเพลิง ภาวะซึมเศร้าของตำรวจจราจร เป็นต้น

จากวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ ซึ่งเน้นการเผยแพร่วารสารวิชาการ ด้วยชุดของต้นฉบับผลงานการศึกษาวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกและนักวิชาการเกี่ยวกับประเด็นที่หลากหลายมิติ ทั้งในสถานพยาบาลทุกระดับและชุมชน ความสำเร็จของวารสารของเราขึ้นอยู่กับจำนวนของบทความที่มีคุณภาพที่ส่งมาเพื่อรับการตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญในหลายสถาบันที่มีชื่อเสียง เป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่ายิ่ง ช่วยจัด ปรับ เสริมแต่ง ทำให้วารสารประสบความสำเร็จ ที่ทีมงานและข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกๆ บทความและทุกความร่วมมืออย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง มาตลอด อีกทั้งขอเสนอแนะที่สนับสนุนการทำงานของวารสาร ในขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะทำให้วารสารพยาบาลสาธารณสุขมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นวารสารที่เชื่อถือได้มากที่สุดในกลุ่มวิชาการและวิชาชีพสุขภาพในระดับประเทศ และเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นระดับนานาชาติให้เร็วที่สุด

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ  
หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารพยาบาลสาธารณสุข